



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานนโยบายและแผน  
สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม  
อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน  
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ ได้การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุชัย ไต้กิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

## คำนำ

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการ อยู่ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อม ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ล่ง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมาย หลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ ดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

การประเมินผลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ ได้รับจากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลการแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ หรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรนำไปสู่ ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบว่ามีความ สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล ย้อนกลับที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจ คุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

## สารบัญ

	หน้า
บทนำ	1
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์	3
สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	8
สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	39
ภาคผนวก	

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนั้นมีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

### 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้อนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

การติดตาม ( Monitoring ) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ การควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาที่กำลังอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น การประเมินผล ( Evaluation ) คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ ( On-going Evaluation ) หรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จสิ้นไปแล้ว ( Ex - post Evaluation ) ซึ่งการประเมินผล

เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้การปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

### 2. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

2.1 จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

2.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

2.3 เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

### **3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

3.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

3.2 เพื่อรู้ให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

3.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

3.4 เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

### **4. วิธีการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน ประกอบด้วยกระบวนการติดตามและการประเมินผลลัพธ์ การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด ในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุผลที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน

### **5. การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ ห้า วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

## ส่วนที่ 2

### วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ของตำบลน้ำขุน

“น้ำขุนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก คุณภาพชีวิตดี  
มีเศรษฐกิจแบบพอเพียง มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน ตามศักยภาพของ อบต. ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
2. สร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ
3. สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืนโดยเน้นด้านการเกษตรกรรมให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร
4. พัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในงานด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขมูลฐาน งานการแพทย์ฉุกเฉิน
5. ส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น
6. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมืองการบริหารและการปกครองให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ และสร้างระบบบริการจัดการภาครัฐที่ดีในอบต.
7. สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

## ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ร้อยละของประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนมีน้ำอุปโภค-บริโภค ร้อยละของประชาชนพึงพอใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ ร้อยละของจำนวนผู้เสพยาเสพติดลดลง ร้อยละของจำนวนผู้เดือนร้อนที่ได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละของจำนวนสตรีและผู้นำสตรีที่เข้าร่วมโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข	ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ร้อยละของจำนวนผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ร้อยละจำนวนผู้ป่วยเป็นไขเลือดออกและซีก้าลดลง ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ ร้อยละของจำนวนสตรีที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละของจำนวนประชาชน อปพร.ที่เข้ารับ การฝึกอบรม จำนวนครั้งที่จัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับอปพร.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา	ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดี ร้อยละของจำนวนผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย มีคุณภาพชีวิตดี ร้อยละของจำนวนเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละของจำนวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ ร้อยละของจำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับการจัดสรร อาหารเสริม ( นม ) ร้อยละของจำนวนเด็กเล็กที่ได้รับการจัดสรร อาหาร เสริม ( นม ) ร้อยละของจำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับการจัดสรร อาหารกลางวัน



ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น	ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง ร้อยละของจำนวนประชากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละของจำนวนประชาชนที่พึงพอใจในการเข้ารับบริการ จำนวนครั้งที่ร่วมกิจกรรม ร้อยละของจำนวนสมาชิกสภา อบตพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละของจำนวนประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละของจำนวนเด็กนักเรียนมีสื่อการเรียนการสอน ร้อยละของวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้งานได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละของจำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละของจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละของจำนวนประชาชนที่พึงพอใจ ร้อยละของพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจราจร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ	เพื่อระบบสาธารณสุขปลอดภัยการเพียงพอและทั่วถึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และปัญหาความยากจนลดลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา	เพื่อเพิ่มพูนการเรียนรู้ของชุมชนธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น	เพื่อให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรบริหารส่วนตำบลสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่และปรับปรุงป่าเสื่อมโทรมมีทรัพยากรน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรมที่เพียงพอ ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดผลกระทบจากน้ำท่วมและฝนแล้ง

## 1.5 กลยุทธ์

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตำบลน้ำซุ่น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการวางบทบาทการพัฒนาตำบลน้ำซุ่นในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพตำบลและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้กำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม
2. การขยายเขต ซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ โทรศัพท์สาธารณะ
3. ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
4. การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบระบายน้ำ
5. การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
6. การพัฒนาการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจการเรียนรู้ในชุมชน
7. การพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร
9. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์
10. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคม
11. การพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน
12. การพัฒนาด้านการป้องกันและควบคุมโรค
13. การส่งเสริมการศึกษา
14. การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
15. การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
16. การส่งเสริมและพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แก่ภาคประชาชน
17. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในด้านการเมือง การบริหาร
18. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
19. การสร้างจิตสำนึกและการตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
20. การส่งเสริมการปลูกป่าและการปลูกต้นไม้ทดแทน
21. การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล

### จุดยืนทางยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการดำเนินโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาด้านการศึกษา อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูงสุด การพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### ส่วนที่ 3

## สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

### แบบที่ 1 การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง: เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมิน และรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

#### ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	√	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	√	
<b>ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	√	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	√	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	√	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	√	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	√	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	√	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	√	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	√	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	√	
16. มีการอนุมัติและประกาศให้แนวยุทธศาสตร์การพัฒนา	√	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	√	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	√	
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	√	



แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**คำชี้แจง :** แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น**
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่
  - (✓) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
  - (✓) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
  - (✓) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)
  - (✓) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน)

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 )



1.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565)

ยุทธศาสตร์	2561		2562		2563		2564		2565	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	111	52,539,900	39	48,509,100	71	45,471,000	70	47,852,750	27	41,426,250
การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ	35	55,372,100	22	50,158,400	16	49,085,000	8	45,985,800	5	44,262,800
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการ แก้ไขปัญหาความยากจน	11	978,700	7	778,700	9	768,300	8	718,300	7	668,300
การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	32	25,533,790	34	25,479,870	40	25,227,660	40	25,110,660	40	25,110,660
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและการกีฬา	16	4,566,670	22	4,773,910	25	4,416,690	22	4,165,690	22	4,216,690
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	5	1,320,000	10	8,221,400	11	8,571,400	10	8,221,400	10	8,221,400
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	7	673,800	8	903,800	10	640,800	10	640,800	10	640,800
<b>รวม</b>	<b>217</b>	<b>140,980,960</b>	<b>182</b>	<b>138,825,180</b>	<b>182</b>	<b>134,180,850</b>	<b>168</b>	<b>132,695,400</b>	<b>121</b>	<b>124,546,900</b>

2.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) และฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง- ปัจจุบัน



ยุทธศาสตร์	2561		2562		2563		2564		2565	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	111	52,539,900	36	48,303,100	152	70,172,000	186	78,090,250	165	83,639,750
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ	35	55,372,100	22	50,158,400	43	60,211,000	49	61,634,000	54	70,392,750
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการ แก้ไขปัญหาความยากจน	11	978,700	7	778,700	10	788,300	9	738,300	8	688,300
การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต	32	25,533,790	34	25,479,870	42	25,380,310	42	25,274,060	41	25,234,060
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและการกีฬา	16	4,566,670	22	4,773,910	25	4,416,690	22	4,165,690	22	4,216,690
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	5	1,320,000	10	8,221,400	11	8,571,400	10	8,221,400	10	8,221,400
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	7	673,800	8	903,800	11	655,800	11	655,800	11	655,800
<b>รวม</b>	<b>217</b>	<b>140,984,960</b>	<b>139</b>	<b>138,619,180</b>	<b>294</b>	<b>170,195,500</b>	<b>329</b>	<b>178,779,500</b>	<b>311</b>	<b>193,048,750</b>

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	โครงการที่เสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่มีการยกเลิก		โครงการที่มีการเพิ่มเติม		โครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	78	41.93	3	1.61	104	55.91	1	0.53	0	0.00	186	100.00
2.ด้านบริหารจัดการน้ำ	10	20.40	3	6.12	36	73.46	0	0.00	0	0.00	49	100.00
3.ด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	1	11.00	0	0.00	8	88.88	0	0.00	0	0.00	9	100.00
4.ด้านสังคมและสาธารณสุข	12	28.57	0	0.00	30	71.42	0	0.00	0	0.00	42	100.00
5.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	12	54.54	0	0.00	10	45.45	0	0.00	0	0.00	22	100.00
6.ด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น	1	10.00	0	0.00	9	90.00	0	0.00	0	0.00	10	100.00
7.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและชาติและสิ่งแวดล้อม	1	9.09	0	0.00	10	90.90	0	0.00	0	0.00	11	100.00
<b>รวม</b>	<b>121</b>	<b>36.77</b>	<b>6</b>	<b>1.83</b>	<b>201</b>	<b>61.09</b>	<b>1</b>	<b>0.30</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>329</b>	<b>100.00</b>

แบบที่ 3/1 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นการประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน วันที่ 14 ธันวาคม 2564

### ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะปี 2564	โครงการที่ดำเนินงานในงบประมาณ2564
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	186	81
2.ด้านบริหารจัดการน้ำ	49	13
3.ด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	9	1
4.ด้านสังคมและสาธารณสุข	42	12
5.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา	22	12
6.ด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น	10	1
7.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและชาติและสิ่งแวดล้อม	11	1
รวมทั้งสิ้น	<b>329</b>	<b>121</b>

สรุป โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 และแก้ไขเพิ่มเติม ชองปี 2564 จำนวน 239โครงการ โครงการที่ปฏิบัติได้จริง ( ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน ) รวม 121 โครงการ คิดเป็น 50.62 % แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561-2565 ) ชองปี 2564

#### 2. การจัดทำงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุ่นได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ( โครงการพัฒนา ) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งงบประมาณจากเงินสะสม งบโอน โครงการที่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน	ดำเนินการจริง	
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ด้านบริการชุมชน	แผนงานเคหะชุมชน	กองช่าง	ทุกหน่วยงาน	66	14,301,000
	และสังคม	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	ทุกหน่วยงาน	15	1,904,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการน้ำ	ด้านบริการชุมชน	แผนงานเคหะชุมชน	กองช่าง	ทุกหน่วยงาน	3	1,424,000
	และสังคม	แผนงานเกษตร	กองช่าง	ทุกหน่วยงาน	10	2,656,000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหา ความยากจน	ด้านบริการชุมชน และสังคม	แผนงานเกษตร	สำนักปลัด	ทุกหน่วยงาน	1	917
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและสาธารณสุข	ด้านบริการชุมชน และสังคม	แผนงานรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัด	ทุกหน่วยงาน	2	67,632
		แผนงานสาธารณสุข	สำนักปลัด	ทุกหน่วยงาน	3	142,467
		แผนงานสังคมสงเคราะห์	สำนักปลัด	ทุกหน่วยงาน	1	917
		แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	ทุกหน่วยงาน	3	55,210
	ด้านดำเนินการอื่น	แผนงานงบกลาง	สำนักปลัด	ทุกหน่วยงาน	3	23,243,800
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรม	ด้านบริการชุมชน และสังคม	แผนงานการศึกษา	สำนักปลัด	ทุกหน่วยงาน	9	3,475,505
	ด้านบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	สำนักปลัด	ทุกหน่วยงาน	3	13,000

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน	ดำเนินการจริง	
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร และ การพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น	ด้านบริหารงานทั่วไป	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัด	ทุกหน่วยงาน	1	5,389
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	ด้านบริการชุมชนและ สังคม	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	ทุกหน่วยงาน	1	0
<b>รวม</b>	<b>4 ด้าน</b>	<b>10 แผนงาน</b>	<b>1 สำนัก 2 กอง</b>	<b>ทุกหน่วยงาน</b>	<b>121</b>	<b>47,289,837</b>

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ผ.02

ลำดับ	โครงการพัฒนา	แหล่งที่มา	งบประมาณตามข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ดำเนินการจริง
1	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 จุดน่านายกลม	ข้อบัญญัติ	490,000	490,000
2	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 จุดน่านายแกว	ข้อบัญญัติ	490,000	490,000
3	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 จุดน่านายสนั่น	ข้อบัญญัติ	490,000	490,000
4	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 สายเลียบบคลองเหมืองไทย	ข้อบัญญัติ	486,000	486,000
5	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ซอยบ้านนายลอบ ใจวงศ์	ข้อบัญญัติ	259,000	155,000
6	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 สายบ้านนายช่าน	ข้อบัญญัติ	488,000	488,000
7	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 สายนายนายสุพัต กิจตัน	ข้อบัญญัติ	129,000	129,000
8	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 สายนายชัย อ้วนภา	ข้อบัญญัติ	49,000	49,000
9	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 สายนายสวัสดิ์ น้อยธาดา	ข้อบัญญัติ	53,000	53,000
10	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 สายโรงท่อ	ข้อบัญญัติ	488,000	488,000
11	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 สายสวนนางคำบ่อ เสนานุช	ข้อบัญญัติ	490,000	490,000
12	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 สายหลังตลาดนัด	ข้อบัญญัติ	488,000	488,000
13	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายบ่อลูกวัง	ข้อบัญญัติ	289,000	289,000
14	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายบ้านนายสามารถ	ข้อบัญญัติ	168,000	168,000
15	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 สายบ้านนายไหล	ข้อบัญญัติ	488,000	488,000
16	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายเป็ปลาสด	ข้อบัญญัติ	118,000	118,000
17	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายฟาร์มไก่	ข้อบัญญัติ	479,000	479,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ผ.02

ลำดับ	โครงการพัฒนา	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง
18	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 จุดนาขายนาน พร้อมรื้อถอน	ข้อบัญญัติ	471,000	471,000
19	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอยนายเพ็ญศักดิ์	ข้อบัญญัติ	450,000	450,000
20	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายสวนครุพิศ	ข้อบัญญัติ	490,000	490,000
21	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 สายบ้านนางดอกไม้ ชัยชนะ	ข้อบัญญัติ	98,000	98,000
22	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 สายบ้านนายบัวโร	ข้อบัญญัติ	227,000	227,000
23	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 สายบ้านผู้ใหญ่จตุรฎ	ข้อบัญญัติ	39,000	39,000
24	ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 สายบ้านนายศักดิ์	ข้อบัญญัติ	118,000	118,000
25	ค่าตัดดินพร้อมยกระดับถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 5 สายหลังโรงเรียนกาญจนฯ	ข้อบัญญัติ	493,000	493,000
26	ค่าตัดดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 1 จุดนางกอบ	ข้อบัญญัติ	183,000	183,000
27	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน คสล. หมู่ที่ 2 จุดบึงใหญ่	ข้อบัญญัติ	429,000	429,000
28	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 ซอยบ้านนางหลอข้างวัด	ข้อบัญญัติ	32,000	32,000
29	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 17 สายนานายเอ็ด คงทน	ข้อบัญญัติ	35,000	35,000
30	ปรับปรุงยกระดับดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 10 สายบ้านนายเสกสรรค์	ข้อบัญญัติ	109,000	109,000
31	ปรับปรุงยกระดับดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 11 สายนางล็ก พรหมดี	ข้อบัญญัติ	34,000	34,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ผ.02

ลำดับ	โครงการพัฒนา	แหล่งที่มา	งบประมาณตามข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ดำเนินการจริง
32	ปรับปรุงยกระดับดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 11 สายนายเกื้อ จุลพา	ข้อบัญญัติ	53,000	53,000
33	ปรับปรุงยกระดับดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 11 สายนายพิทักษ์ ไชสยา	ข้อบัญญัติ	75,000	75,000
34	ปรับปรุงยกระดับดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 11 สายนายชาย เสนาถ	ข้อบัญญัติ	34,000	34,000
35	ปรับปรุงยกระดับดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 11 สายนายประจิตร ผิวปัญญา	ข้อบัญญัติ	96,000	96,000
36	ปรับปรุงยกระดับดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 11 สายนายปรัชญา ปานนิล	ข้อบัญญัติ	10,000	10,000
37	ปรับปรุงยกระดับดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 11 สายนายริน ทองนวด	ข้อบัญญัติ	10,000	10,000
38	ปรับปรุงยกระดับดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 13 จุดสวน ผอ.สุวิทย์	ข้อบัญญัติ	369,000	369,000
39	ปรับปรุงยกระดับดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 16 ซอยบ้านตาลอด	ข้อบัญญัติ	28,000	28,000
40	ปรับปรุงยกระดับดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 3 จุดนาครุฑ้อย	ข้อบัญญัติ	391,000	391,000
41	ปรับปรุงยกระดับดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 3 จุดนางสุดใจ	ข้อบัญญัติ	73,000	73,000
42	ปรับปรุงยกระดับดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 3 จุดนายนายกา	ข้อบัญญัติ	391,000	391,000
43	ปรับปรุงยกระดับดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 3 จุดนายนายหลอม	ข้อบัญญัติ	391,000	391,000
44	ปรับปรุงยกระดับดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 3 จุดหลังวัดหมู่ที่ 2	ข้อบัญญัติ	378,000	378,000



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ผ.02

ลำดับ	โครงการพัฒนา	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง
45	ปรับปรุงยกระดับดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 5 สายข้างบ้านนายชวลิตร ตันทา	ข้อบัญญัติ	29,000	29,000
46	ปรับปรุงยกระดับดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 5 สายนางเข้า กันภัย	ข้อบัญญัติ	129,000	129,000
47	ปรับปรุงยกระดับดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 5 สายบ้านนางมณเฑียร ยศเหล่า	ข้อบัญญัติ	78,000	78,000
48	ปรับปรุงยกระดับดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 6 จุดนายนายหนู	ข้อบัญญัติ	68,000	68,000
49	ปรับปรุงยกระดับดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 6 ซอยนายซัซ	ข้อบัญญัติ	79,000	79,000
50	ปรับปรุงยกระดับดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 6 สายนายไสว น้อยเกิด	ข้อบัญญัติ	40,000	40,000
51	ปรับปรุงยกระดับดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 6 สายบ้านนายรุ่ง พร้อมวางท่อ คสล.	ข้อบัญญัติ	37,000	37,000
52	ปรับปรุงยกระดับดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 7 สายบ้านนางทอง อุปรี	ข้อบัญญัติ	27,000	27,000
53	ปรับปรุงยกระดับดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 7 สายบ้านนางปาน	ข้อบัญญัติ	17,000	17,000
54	ปรับปรุงยกระดับดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 7 สายบ้านนายสงกรานต์	ข้อบัญญัติ	19,000	19,000
55	ปรับปรุงยกระดับดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 7 สายเหมืองกลางพร้อมขุดเหมือง	ข้อบัญญัติ	448,000	448,000
56	ปรับปรุงยกระดับดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 9 สายบ้านนายสมาน ดีหมี่	ข้อบัญญัติ	21,000	21,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ผ.02

ลำดับ	โครงการพัฒนา	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง
57	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 สายบ้านตาบน	จ่ายขาดเงินสะสม	12,000	12,000
58	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 สายบ้านนายทองสุข	จ่ายขาดเงินสะสม	16,000	16,000
59	ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 3 สายนานายชิต	จ่ายขาดเงินสะสม	85,000	85,000
60	ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 4 จุดบ้านนายพิชิต	จ่ายขาดเงินสะสม	195,000	195,000
61	ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 6 สายนายมี	จ่ายขาดเงินสะสม	201,000	201,000
62	ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 4 ซอยบัวราชวงศ์	จ่ายขาดเงินสะสม	490,000	490,000
63	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายคอกวัว จุดนายยัง บุญสุข	จ่ายขาดเงินสะสม	490,000	490,000
64	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 สายบ้านนายสงวน	จ่ายขาดเงินสะสม	257,000	257,000
65	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 สายบ้านนางสาคร ดีเกิด	จ่ายขาดเงินสะสม	129,000	129,000
66	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 สายบ้านนายสาธิตยันต์	จ่ายขาดเงินสะสม	89,000	89,000
	<b>รวม 66 โครงการ</b>		<b>14,405,000</b>	<b>14,301,000</b>

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุสทกรรมและการโยธา

ผ.02

ลำดับ	โครงการพัฒนา	แหล่งที่มา	งบประมาณตามข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ดำเนินการจริง
1	ค้ำถมดินขยายไหล่ทางพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 11 จุดหน้าบ้านผู้ใหญ่สฤติย์	ข้อบัญญัติ/งบโอน	7,000	0
2	ถมดินขยายไหล่ทางพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 12 จุดหลัง อบต. ใหม่	ข้อบัญญัติ/งบโอน	71,000	71,000
3	ถมดินขยายไหล่ทางพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 12 จุดนายนายบัวรา	ข้อบัญญัติ/งบโอน	19,000	19,000
4	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 สายบ้านนายสนั่น	ข้อบัญญัติ/งบโอน	146,000	146,000
5	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 14	ข้อบัญญัติ/งบโอน	175,000	175,000
6	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 ซ่างนายนายเลื่อน	ข้อบัญญัติ/งบโอน	195,000	195,000
7	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 สายนายนายสังเวียน ละอ้วน	ข้อบัญญัติ/งบโอน	39,000	39,000
8	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 สายนายผู้ใหญ่อัมพร จันท์ทา	ข้อบัญญัติ/งบโอน	48,000	48,000
9	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 สายโรงเรียนโสภคเตือ	ข้อบัญญัติ/งบโอน	288,000	288,000
10	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 สายนายนายรวม	ข้อบัญญัติ/งบโอน	488,000	488,000
11	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 สายหลังวัด	ข้อบัญญัติ/งบโอน	260,000	260,000
12	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 สายนายนายประมวล	ข้อบัญญัติ/งบโอน	51,000	51,000
13	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 สายนายนายทก	ข้อบัญญัติ/งบโอน	69,000	69,000

อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

14	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 สายเหมืองโคก	ข้อบัญญัติ/งบโอน	162,000	162,000
15	ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลูกรัง หมู่ที่ 5 นางทองคำ ยศเหล่า	ข้อบัญญัติ/งบโอน	159,000	129,000
	<b>รวม 15 โครงการ</b>		<b>1,934,000</b>	<b>1,904,000</b>

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ

แผนงานเคหะและชุมชน

ผ.02

ลำดับ	โครงการพัฒนา	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง
1	ก่อสร้างลาดสโโลป หมู่ที่ 2 จุดสะพานบ้านนายบุญส่ง	จ่ายขาดเงินสะสม	483,000	483,000
2	ก่อสร้างลาดสโโลป หมู่ที่ 16 สายบ้านนายสัน	ข้อบัญญัติ	462,000	462,000
3	ก่อสร้างลาดสโโลป หมู่ที่ 2 จุดสะพาน บ้านนายสนอง	ข้อบัญญัติ	479,000	479,000
	<b>รวม 3 โครงการ</b>		<b>1,424,000</b>	<b>1,424,000</b>

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ

แผนงานเกษตร

ผ.02

ลำดับ	โครงการพัฒนา	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง
1	ขุดลอกคลองธรรมณู หมู่ที่ 17	ข้อบัญญัติ	490,000	490,000
2	ขุดลอกคลองน้ำซุน หมู่ที่ 14 จุดบ้านนางดอกไม้	ข้อบัญญัติ	488,000	488,000
3	ขุดลอกคลองน้ำซุน หมู่ที่ 4 จุดหลังบ้านนายสมคิด นวลพุ่ม	ข้อบัญญัติ	493,000	490,000
4	ขุดลอกคลองเหมืองโบสถ์ หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 17 จำนวน 3 ช่วง	ข้อบัญญัติ	104,000	104,000
5	ขุดลอกเหมือง หมู่ที่ 10 จุดใต้เหมืองรางริน	ข้อบัญญัติ	104,000	104,000
6	ขุดลอกเหมืองโคก หมู่ที่ 13	ข้อบัญญัติ	140,000	0
7	ขุดลอกคลองเหมืองไทย หมู่ที่ 3 จุดนายนายสุชีพ	ข้อบัญญัติ/งบโอน	490,000	0
8	ขุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 จุดนาผู้ใหญ่แดง	ข้อบัญญัติ/งบโอน	291,000	0
9	ขุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 จุดพาร์มไก่อ	จ่ายขาดเงินสะสม	490,000	490,000
10	ขุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 11 จุดหลังวัด	จ่ายขาดเงินสะสม	490,000	490,000
	รวม 10 โครงการ		3,580,000	2,656,000

๒

อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

แผนงานเกษตร

ผ.02

ลำดับ	โครงการพัฒนา	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง
1	โครงการฝึกอบรมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะศส	ข้อบัญญัติ	405,000	917
	รวม 1 โครงการ		405,000	917

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสังคมและสาธารณสุข

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ผ.02

ลำดับ	โครงการพัฒนา	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง
1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	ข้อบัญญัติ	46,070.00	33,936.00
2	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	ข้อบัญญัติ	46,070.00	33,696.00
	รวม 2 โครงการ		92,140.00	67,632.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสังคมและสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ผ.02

ลำดับ	โครงการพัฒนา	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง
1	โครงการสำรวจข้อมูลตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ข้อบัญญัติ	95,350.00	94,667.00
2	โครงการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ข้อบัญญัติ	7,800.00	7,800.00
3	โครงการการสนับสนุนการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลอำเภอหล่มสัก	ข้อบัญญัติ/งบโอน	40,000.00	40,000.00
	รวม 3 โครงการ		143,150.00	142,467.00

25

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสังคมและสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ผ.02

ลำดับ	โครงการพัฒนา	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง
1	โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2564	ข้อบัญญัติ	19,600.00	917.00
	รวม 1 โครงการ		19,600.00	917.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสังคมและสาธารณสุข

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ผ.02

ลำดับ	โครงการพัฒนา	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง
1	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.	ข้อบัญญัติ/งบโอน	15,000	15,000
2	อุดหนุนโครงการพลังสังคม พลังชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ข้อบัญญัติ	45,000	30,210
3	อุดหนุนโครงการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยและราษฎรที่เดือดร้อน	ข้อบัญญัติ	10,000	10,000
	<b>รวม 3 โครงการ</b>		<b>70,000.00</b>	<b>55,210.00</b>

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสังคมและสาธารณสุข

แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการพัฒนา	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ	20,326,800.00	18,439,400.00
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	ข้อบัญญัติ	4,953,600.00	4,671,400.00
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ข้อบัญญัติ	150,000.00	133,000.00



	รวม 3 โครงการ		25,430,400.00	23,243,800.00
--	---------------	--	---------------	---------------

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

แผนงานการศึกษา

ผ.02

ลำดับ	โครงการพัฒนา	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง
2	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ข้อบัญญัติ	17,200	17,200
3	ค่าเครื่องแบบนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ข้อบัญญัติ	12,000	12,000
4	ค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ข้อบัญญัติ	110,500	108,800
5	ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ข้อบัญญัติ	8,000	8,000
6	ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ข้อบัญญัติ	8,000	8,000
7	ค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ข้อบัญญัติ	303,800	133,700
8	ค่าอาหารเสริมนม	ข้อบัญญัติ	1,293,460	897,505
9	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	ข้อบัญญัติ	2,440,000	2,290,300
	รวม 9 โครงการ		4,192,960	3,475,505

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ผ.02

ลำดับ	โครงการพัฒนา	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง
1	ค่าพวงมาลาถวายงานลอยกระทงเฉลิมฉลองอนุสรณ์สถานเมืองราด	ข้อบัญญัติ	1,000	1,000
2	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีท้องถิ่นงานรัฐพิธีและประเพณีฯ	ข้อบัญญัติ	10,000	4,500
3	อุดหนุนโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีท้องถิ่นกาชาด มะขามหวานฯ	ข้อบัญญัติ	10,000	7,500
	รวม 3 โครงการ		21,000	13,000

28

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ผ.02

ลำดับ	โครงการพัฒนา	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
1	โครงการกิจกรรมการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต	ข้อบัญญัติ	6,800	5,389
	รวม 1 โครงการ		6,800	5,389

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ผ.02

ลำดับ	โครงการพัฒนา	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง
1	โครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2564	ข้อบัญญัติ	3,000.00	0
	รวม 1 โครงการ		3,000	0
	รวมทั้งสิ้น 121 โครงการ		48,369,050.00	43,961,837.00

ไม่ใช้งบประมาณ

### 3. การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ และสรุปผล ดังนี้

3.1 การออกแบบสอบถามเพื่อสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแบบสอบถามประกอบด้วย

- (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
- (2) การสอบถามความพึงพอใจในภาพรวม
- (3) การสอบถามความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ (มี 7 ยุทธศาสตร์)

3.2 ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนเพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน (ทั้ง 17 หมู่บ้าน)

- (1) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
- (2) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

3.3 นำข้อมูลที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน โดยจะมีรายละเอียดในการนำเสนอต่อไปนี้

#### ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ	ชาย=64 คน	หญิง= 36 คน	
2. อายุ	ต่ำกว่า 20 ปี= 15 คน	20 – 30 ปี=20 คน	
	31 – 40 ปี=30 คน	41 – 50 ปี=10 คน	
	51 – 60 ปี= 20 คน	มากกว่า 60 ปี = 5 คน	
3. การศึกษา	ประถมศึกษา=15 คน	มัธยมศึกษา = 30 คน	อนุปริญญา= 10 คน
	ปริญญาตรี=35 คน	สูงกว่าปริญญาตรี=10 คน	อื่นๆ= 0 คน
4. อาชีพหลัก	รับราชการ=9 คน	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ=11คน	
	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว=30 คน	รับจ้าง=12 คน	
	นักเรียน/นักศึกษา=13 คน	เกษตรกร= 25 คน	
	อื่นๆ (ระบุ)=0 คน		

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	พอใจมาก 8-10 คะแนน	พอใจ 4-7 คะแนน	ไม่พอใจ 1-3คะแนน
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	30	75	0
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	41	59	0
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	43	57	0
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	44	55	0
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	43	52	4
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	35	65	0
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	32	68	0
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	40	60	0
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	35	68	0
<b>ภาพรวม%</b>	<b>38.11</b>	<b>62.11</b>	<b>0.00</b>

ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำซุ่นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมจากตารางผลปรากฏว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 64 คน เพศหญิง 36 คน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี การศึกษาจะเป็นผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรี และประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในภาพรวมพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากเฉลี่ย 38.11 % พอใจ 62.11 % ไม่พอใจ 0.00%

**ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม**

1. เพศ	ชาย=55 คน	หญิง=45 คน	
2. อายุ	ต่ำกว่า 20 ปี= 10 คน	20 – 30 ปี=20 คน	
	31 – 40 ปี=35 คน	41 – 50 ปี=17 คน	
	51 – 60 ปี= 15คน	มากกว่า 60 ปี =3 คน	
3. การศึกษา	ประถมศึกษา=35 คน	มัธยมศึกษา = 20 คน	อนุปริญญา= 15 คน
	ปริญญาตรี=25 คน	สูงกว่าปริญญาตรี=5 คน	อื่นๆ= 0 คน
4. อาชีพหลัก	รับราชการ=5 คน	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ=5 คน	
	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว=10 คน	รับจ้าง=25 คน	
	นักเรียน/นักศึกษา=20 คน	เกษตรกร= 35 คน	
	อื่นๆ (ระบุ)=0 คน		

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง**

ประเด็น	พอใจมาก 8-10 คะแนน	พอใจ 4-7 คะแนน	ไม่พอใจ 1-3คะแนน
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	37	60	3
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	35	63	2
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	30	65	5
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	27	70	3
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	21	75	4
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	19	80	1
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	35	64	1
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	28	70	2
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	20	80	0
ภาพรวม%	28.00	69.66	2.33

ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำซุ่นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานจากตารางผลปรากฏว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 55 คน เพศชาย 45 คน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษาจะเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและจะประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสำรวจพบว่า ประชาชนมีพึงพอใจมากเฉลี่ย 28.00 % พอใจ 69.66 % ไม่พอใจ 2.33%

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ**

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ชาย=57 คน หญิง=43คน
2. อายุ
  - ต่ำกว่า 20 ปี= 1 คน
  - 20 – 30 ปี=25 คน
  - 31 – 40 ปี=15 คน
  - 41 – 50 ปี=30 คน
  - 51 – 60 ปี= 14 คน
  - มากกว่า 60 ปี =5 คน
3. การศึกษา
  - ประถมศึกษา=49คน
  - มัธยมศึกษา = 40 คน
  - อนุปริญญา= 1 คน
  - ปริญญาตรี=9 คน
  - สูงกว่าปริญญาตรี=0 คน
  - อื่นๆ= 0 คน
4. อาชีพหลัก
  - รับราชการ=9 คน
  - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ=11 คน
  - ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว=19 คน
  - รับจ้าง=17 คน
  - นักเรียน/นักศึกษา=19 คน
  - เกษตรกร= 22 คน
  - อื่นๆ (ระบุ)=0 คน

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	พอใจมาก 8-10 คะแนน	พอใจ 4-7 คะแนน	0
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	44	56	0
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	46	54	0
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	44	56	0
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	43	54	3
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	51	49	0
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	49	50	1
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	49	48	3
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	47	46	7
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	56	44	0
ภาพรวม (%)	47.67	50.78	1.58

ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำซุ่นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำจากตารางผลปรากฏว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 57 คน เพศหญิง 43 คน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี การศึกษาจะเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและจะประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสำรวจพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากเฉลี่ย 47.67% พอใจ 50.78 % และไม่พอใจ 1.58%

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

#### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ	ชาย=68 คน	หญิง=38 คน
2. อายุ	ต่ำกว่า 20 ปี= 11 คน	20 – 30 ปี=15 คน
	31 – 40 ปี=10 คน	41 – 50 ปี=39 คน
	51 – 60 ปี= 20 คน	มากกว่า 60 ปี =5 คน
3. การศึกษา	ประถมศึกษา= 49คน	มัธยมศึกษา = 37 คน
	ปริญญาตรี=4 คน	สูงกว่าปริญญาตรี=4 คน
		อื่นๆ= 0 คน
4. อาชีพหลัก	รับราชการ=2 คน	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ=9 คน
	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว=15 คน	รับจ้าง=35 คน
	นักเรียน/นักศึกษา=13 คน	เกษตรกร= 26 คน
	อื่นๆ (ระบุ)=0 คน	

#### ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

##### ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	พอใจมาก 8-10 คะแนน	พอใจ 4-7 คะแนน	ไม่พอใจ 1-3คะแนน
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	50	48	2
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	51	48	1
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	49	51	0
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	47	44	5
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	55	41	4
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	52	48	0
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	49	51	0
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	48	45	7
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	50	48	2
ภาพรวม%	50.11	47.56	2.33

ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำซุ่นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนจากตารางผลปรากฏว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 62 คน เพศหญิง 38 คน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ระดับการศึกษาจะเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและจะประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสำรวจพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด 50.11 % พอใจ 47.56% และไม่พอใจ 2.33%



#### ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

##### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ	ชาย=55 คน	หญิง=45 คน	
2. อายุ	ต่ำกว่า 20 ปี=17 คน	20 – 30 ปี=24 คน	
	31 – 40 ปี= 7 คน	41 – 50 ปี=24 คน	
	51 – 60 ปี=28 คน	มากกว่า 60 ปี =0 คน	
3. การศึกษา	ประถมศึกษา=57 คน	มัธยมศึกษา =26 คน	อนุปริญญา=2 คน
	ปริญญาตรี=20 คน	สูงกว่าปริญญาตรี=0 คน	อื่นๆ= 0 คน
4. อาชีพหลัก	รับราชการ=15 คน	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ=11 คน	
	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว=7 คน	รับจ้าง=16 คน	
	นักเรียน/นักศึกษา=16 คน	เกษตรกร= 35 คน	
	อื่นๆ (ระบุ)=0 คน		

##### ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

##### ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	พอใจมาก 8-10 คะแนน	พอใจ 4-7 คะแนน	ไม่พอใจ 1-3คะแนน
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	45	53	2
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	49	51	0
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	53	43	4
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	49	47	4
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	47	53	0
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	51	42	7
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	45	55	0
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	46	54	0
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	50	50	0
ภาพรวม%	<b>48.33</b>	<b>50.89</b>	<b>1.89</b>

ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำซุ่นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านสังคมและสาธารณสุขจากตารางผลปรากฏว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 55 คน เพศหญิง 45 คน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี ระดับการศึกษาจะเป็นผู้ที่จบการศึกษา ระดับประถมศึกษาและจะประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสำรวจพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจเฉลี่ย 48.33 % พอใจ 50.89% และไม่พอใจ 1.89 %

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ	ชาย=57 คน	หญิง=43 คน	
2. อายุ	ต่ำกว่า 20 ปี=13 คน	20 – 30 ปี=11 คน	
	31 – 40 ปี=14 คน	41 – 50 ปี=3 คน	
	51 – 60 ปี=48 คน	มากกว่า 60 ปี =9 คน	
3. การศึกษา	ประถมศึกษา=57 คน	มัธยมศึกษา =31คน	อนุปริญญา=3 คน
	ปริญญาตรี=0 คน	สูงกว่าปริญญาตรี=0 คน	อื่นๆ= 0 คน
4. อาชีพหลัก	รับราชการ=5 คน	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ=3 คน	
	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว=19 คน	รับจ้าง=11 คน	
	นักเรียน/นักศึกษา=12 คน	เกษตรกร=50 คน	
	อื่นๆ (ระบุ)=0 คน		

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	พอใจมาก 8-10 คะแนน	พอใจ 4-7 คะแนน	ไม่พอใจ 1-3คะแนน
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	55	42	3
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	52	48	0
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	55	43	2
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	59	41	0
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	59	46	0
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	49	47	4
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	48	52	0
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	51	46	3
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	50	50	0
ภาพรวม%	52.56	47.22	1.33

ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำซุ่นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา จากตารางผลปรากฏว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 57 คน เพศหญิง 43คน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปฐมนศึกษาและจะประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสำรวจพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย 52.56% พอใจ 47.22% และไม่พอใจ 1.33 %

## ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ	ชาย=39 คน	หญิง=61คน	
2. อายุ	ต่ำกว่า 20 ปี=17 คน	20 – 30 ปี=20 คน	
	31 – 40 ปี=25 คน	41 – 50 ปี=11 คน	
	51 – 60 ปี= 27 คน	มากกว่า 60 ปี =0 คน	
3. การศึกษา	ประถมศึกษา=30 คน	มัธยมศึกษา =35 คน	อนุปริญญา=7 คน
	ปริญญาตรี=20 คน	สูงกว่าปริญญาตรี=8 คน	อื่นๆ= 0 คน
4. อาชีพหลัก	รับราชการ=17 คน	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ=7 คน	
	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว=20 คน	รับจ้าง=2 คน	
	นักเรียน/นักศึกษา=20 คน	เกษตรกร= 34 คน	
	อื่นๆ (ระบุ)=0 คน		

### ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

#### ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	พอใจมาก 8-10 คะแนน	พอใจ 4-7 คะแนน	ไม่พอใจ 1-3คะแนน
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	52	47	1
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	55	44	1
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	54	43	2
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	59	41	0
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	57	39	4
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	57	43	0
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	51	47	2
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	53	44	3
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	50	50	0
ภาพรวม%	54.22	44.22	1.44

ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำซุ่นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น จากตารางผลปรากฏว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 39 คน เพศหญิง 61 คน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและจะประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสำรวจพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากถึง 54.22 % พอใจ 44.22 % และไม่พอใจ 1.44 %

## ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ	ชาย=63 คน	หญิง=37 คน	
2. อายุ	ต่ำกว่า 8 ปี=15 คน	20 - 30 ปี=19 คน	
	31 - 40 ปี=17 คน	41 - 50 ปี=29 คน	
	51 - 60 ปี= 20 คน	มากกว่า 60 ปี =0 คน	
3. การศึกษา	ประถมศึกษา=50 คน	มัธยมศึกษา =32 คน	อนุปริญญา=2 คน
	ปริญญาตรี=7 คน	สูงกว่าปริญญาตรี=9 คน	อื่นๆ= 0 คน
4. อาชีพหลัก	รับราชการ=2 คน	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ=8 คน	
	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว=12 คน	รับจ้าง=20 คน	
	นักเรียน/นักศึกษา=10 คน	เกษตรกร= 48 คน	
	อื่นๆ (ระบุ)=0 คน		

### ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

#### ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	พอใจมาก 8-10 คะแนน	พอใจ 4-7 คะแนน	ไม่พอใจ 1-3คะแนน
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	51	49	0
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	50	50	0
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	47	53	0
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	53	44	3
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	57	40	3
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	57	39	4
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	55	45	0
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	43	54	3
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	54	45	1
ภาพรวม%	<b>51.80</b>	<b>46.56</b>	<b>1.56</b>

ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำซุ่นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากตารางผลปรากฏว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 63 คน เพศหญิง 37 คน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 41-50ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและจะประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสำรวจพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจเฉลี่ย 51.89 % พอใจ 46.56 % และไม่พอใจ 1.56 %

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเน้นถึงโครงการที่ประชาชนจำเป็นเดือดร้อนเป็นหลักให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งตำบล ควรมีการประชุมชี้แจงให้ประชาชนทราบในเรื่องของงบประมาณที่สามารถนำมาดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เนื่องจากงบประมาณ มีอยู่อย่างจำกัด ทั้งนี้เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

๒) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๓) องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน  
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ ได้การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุชัย ไต้กิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน